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..................................................... 
บุคลากรผูเขารวมประชุม 

1) ผศ.ดร. ศิริชัย  อุนศรีสง   รองอธิการบดีฝายสารสนเทศและการสื่อสาร  /  
ประธานโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) นางศรีกุล นันทะชมภู  หัวหนางานเลขานุการ 
3) นายสมชาย  อารยพิทยา  หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนา 
4) นางพรสวรรค ดวงบาล  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
5) นายประวิทย วิมานทอง  หัวหนาฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
6) นายวุฒิพล คลายทิพย  หัวหนาฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 
7) นางอุทัยวรรณ จิโน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6 
8) นายสุรเดช ไชยมงคล  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
9) นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
10) นายบรรพต โตสิตารัตน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
11) นายนิพนธ พิมาสน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงนายชางเทคนิค 
12) นางสาวอภิญญา ปญญาสิทธิ์ พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
13) นางสาวนพมาศ สุขใจ  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
14) นายอุดมวิทย นักดนตรี  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
15) นายคลอก ประถมทรัพย  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
16) นางสาวลัดดาพร ละออง  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง พนักงานประจําสํานักงาน 1 
17) นายปริญญา ธะนันต  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง พนักงานโสตทัศนศึกษา 
18) นายสุระพล ริยะนา  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
19) นายปานศักดิ์ ชัยภักดี  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
20) นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง นักภูมิสารสนเทศ 
 

บุคลากรท่ีไมเขารวมประชุม 
1) นางสาวสุมาลี สุพรรณนอก  (ติดราชการ) 
2) นางสาวชุติมา บุญมี  (ติดราชการ) 
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เร่ิมการประชุม เวลา 08.40 น. 
เมื่อผูเขารวมประชุมมาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและเริ่มดําเนินการประชุม

ตามวาระดังนี้ 
วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1) เร่ืองเว็บไซตมหาวิทยาลัยขอใหมีการแกไขปรับปรุงใหม เชนรายนามกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และรูปภาพประกอบใหเปนกิจกรรมปจจุบัน ซ่ึงอาจใหมีการเปลี่ยนแปลง
ทุกๆ 7 วัน 

2) ครุภัณฑซ่ึงไดตรวจรับใหม ณ อาคารเรียนรวม 70 ป และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น 
ขอใหทุกคนเรียนรูขั้นตอนและวิธีการใชงาน ทั้งนี้จึงเห็นควรให โดยในขั้นแรกใหฝาย
ระบบเครือขายและบริการอินเตอร เน็ตจัดฝกอบรมเกี่ยวกับอุปกรณที่ ได รับใน
ปงบประมาณ 2550 โดยใหทุกฝายเขาฝกอบรมเรียนรูอุปกรณเหลานี้ ซ่ึงอาจจัดขึ้นเดือนละ 
1 คร้ัง ใชเวลาในการจัดประมาณ 1 วัน 

3) การจัดโครงการ Knowledge Management รวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ จะจัดขึ้นชวง
เดือนกรกฎาคม ณ ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้ขอใหมีการตรวจสอบและวางระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตไปยังอาคารดังกลาว 

1.2 สรุปการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจําเดือนเมษายน 2550 
ประธานขอใหบุคลากรทุกคนมีการรักษากฎเกณฑ ระเบียบ การลงเวลาการทํางาน เพื่อเปน

การสรางวินัยในการทํางาน
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 7/2550 เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2550 เวลา 08.30 น. 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 
 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 การตรวจสอบการสํารองขอมูลของระบบ e-Document  
คุณคล็อก ประถมทรัพย รายงานในที่ประชุมวา ระบบ E-document ไดมีการสํารองขอมูลไวที่เครื่อง 

Server ณ อาคารเรียนรวม 70 ป ทั้งนี้ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 จะไดมีการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับคา
บํารุงรักษาโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ทางบริษัทฯ ผูขายจะมาทําการ
บํารุงรักษาระบบเปนครั้งสุดทาย 

ความเห็นในที่ประชุม 
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ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา ขอใหมีการวางแผนถึงอนาคตเพื่อการดูแลระบบใหสามารถใชงาน
ได เนื่องจากเปนระบบที่ซ้ือมา จึงอาจเกิดปญหาขึ้นไดหากผูพัฒนาระบบมีการเปลี่ยนแปลง 

3.2 VCD แนะนําศูนยฯ 
คุณประวิทย วิมานทอง รายงานในที่ประชุมวา VCD แนะนําศูนยฯ ไดดําเนินการจัดเก็บในรูปแบบ 

DVD เพื่อความคมชัดของภาพ โดยใชระยะเวลาในการนําเสนอทั้งส้ินประมาณ 7 นาที 
ความเห็นในที่ประชุม 
ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา อนาคตขอใหมีการจัดทําแผนโปรชัวรประชาสัมพันธศูนยฯ 
3.3 หองใหบริการอินเตอรเน็ต 
คุณอุทัยวรรณ จิโน รายงานในที่ประชุมวา ไดดําเนินการ Format เครื่องคอมพิวเตอรที่อาคารเรียนรวม 

70 ป  และลงโปรแกรมเปนที่เรียบรอยแลว โดยจัดใหหองบริการชั้น 1 ลงโปรแกรม Windows XP และหอง
บริการชั้น 2 ลงโปรแกรม Windows Vista ทั้งนี้จํานวนเครื่องใหบริการรวมทั้งส้ินประมาณ 600 เครื่อง 

ความเห็นในที่ประชุม 
ประธาน ใหความเห็นในที่ประชุมวา ขอใหมีการตรวจสอบจํานวนเครื่องตอนักศึกษาและบุคลากร 
3.4 ความกาวหนา MIS 
คุณสุรเดช ไชยมงคล รายงานในที่ประชุมวา ความกาวหนาระบบ MIS ขณะนี้อยูในขั้นตอนการรวม 3 

ระบบงานเขาดวยกัน ไดแก ระบบ Login ระบบรายงานผล และการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลใหเปนระบบ
ฐานขอมูลกลาง จะแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 

ความเห็นในที่ประชุม 
 ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา กองแผนงานมีความมุงหวังตอระบบ MIS เพื่อใชในงานวางแผน 
จึงขอใหมีการคิดวางแผนในเรื่องการของบประมาณซื้อครุภัณฑ การจัดจางทีมพัฒนาโปรแกรมกรณีมีความ
จําเปน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาระบบ 

3.5 ผลการตรวจสอบ outbound ขาออกของอาคารพืชศาสตร 
คุณบรรพต โตสิตารัตน รายงานในที่ประชุมวา ไดมีการตรวจสอบการใชงานแลวพบวา outbound 

ของอาคารพืชศาสตร มีใชสูงเปนบางวัน จึงไดขยายพื้นที่การตรวจสอบพบวามีเครื่องที่ทํางานตลอด
ระยะเวลา 2 อาทิตย จึงดําเนินการติดตอไปยังเจาของเครื่อง (IP address 10.2.1.59 ซ่ึงติดตั้งอยู ณ งานพัสดุ 
กองคลัง) แลวพบวาไดมีการดาวนโหลดโปรแกรมและหนังจากตางประเทศ ซ่ึงในขณะนี้มีการใชงานลดลง
แลว  

ความเห็นในที่ประชุม 
ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา ขอใหมีการตรวจสอบการใชงานอยางตอเนื่อง และใหมกีารเฝา

ระวังในเรื่องการดาวนโหลดเว็บตางๆ ดวย 
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3.6 รายงานความกาวหนาการปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอรในหองประชุมชั้น 5 อาคารสํานักงาน

อธิการบดี 
คุณวุฒิพล คลายทิพย รายงานในที่ประชุมวา การปรับปรุงเครื่องในหองประชุมชั้น 5 อาคาร

สํานักงานอธิการบดี ซ่ึงไดมีการทําหนังสือขอดําเนินการ Block MSN และลง Windows ใหม นั้น ได
ดําเนินการเสร็จแลว 

ความเห็นในที่ประชุม 
ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา ใหมีการทําบันทึกขอความแจงผลการดําเนินการ 
 

วาระท่ี 4 รายงานความกาวหนา 
4.1 ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 
ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต รายงานในที่ประชุมดังนี้ 
1) สถิติการใหบริการอินเตอรเน็ต มีการใชงานสูงสุดที่สํานักหอสมุดและอาคารดินและปุย 
2) การใชบริการ Access Point หมายเลขโทรศัพท 053-869777 มีปริมาณการใชงานลดลง 
3) การใชบริการ Wireless LAN มีปริมาณการใชงานลดลง คงเหลือ 420 บัญชีรายช่ือ โดยไดมีการ

ปดการใหบริการบริเวณหอ 4 และ 7 เนื่องจากเปนชวงปดภาคเรียน 
4) การตรวจสอบชวงเวลาการใชบริการอินเตอร พบวาในชวงบายมีความหนาแนนสูงกวาชวงเวลา

อ่ืนๆ 
5) การใหบริการบัญชีรายช่ือ มีสถิติการใหบริการแกบุคลากร 16 คน และนักศึกษา 1 คน 
6) สถิติการใชบริการหองอินเตอรเน็ต ณ อาคารเรียนรวม 70 ป ยังไมสามารถเก็บสถิติได 

เนื่องจากลงโปรแกรมใหม 
7) ปญหาหอง Server มีดังนี้ 

- เครื่องปรับอากาศ เสีย 1 ตัว 
- ระบบไฟฟาแสงสวาง ไดมีการแกไขปรับปรุงเปนที่เรียบรอยแลว 
- ไดมีการนําไฟฉุกเฉินออก เนื่องจากอยูในชวงการติดตั้งหอง Wall Room 
- อุปกรณ F5 ซอมเสร็จแลว กําลังอยูในขั้นตอนการติดตั้ง 

8) ปญหาอื่นๆ ที่พบ มีดังนี้ 
- ไฟดับบอย และเปนเวลานาน 
- Link UNINET down บอย 

9) รายไดจาก Print Manager รวมทั้งส้ิน 6,147 บาท เฉล่ียวันละ 205 บาท 
10) การสํารวจระบบเครือขาย มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร พบวามีปญหาในการสงเอกสารระบบ e-

Document ผาน Web 
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11) ไดมีการวางแผนและกําหนดจุดติดตั้ง Wireless LAN ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแมโจ รวมทั้งสิ้น 30 
จุด 

ความเห็นในที่ประชุม 
ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา ใหมีการวางแผนระยะเวลาการตัดการใหบริการ Username – 

Password e-mail ของนักศึกษาที่จบการศึกษาในแตละป เพื่อจัดสรรพื้นที่การใหบริการแกนักศึกษาใหม 
 
4.2 ฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
ฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ รายงานในที่ประชุม ดังนี้ 
1) อาคารเรียนรวม 70 ป ไดมีการดําเนินการปรับปรุงหอง ทั้งหมด 9 หอง 
2) มีการเดินสายสัญญาณ IPTV เพิ่มขึ้น 18 กลอง โดยเชื่อมโยงกับสัญญาณเดิม 12 กลอง 
3) ไดดําเนินการติดตั้ง Video Conference ใหมที่ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม 70 ป 
4) เว็บไซตมหาวิทยาลัยแมโจ  ไดออกแบบหนา เว็บไซตใหมโดยจะเชื่อมโยงกับงาน

ประชาสัมพันธ กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
5) งานโครงการฝกอบรม มีดังนี้ 

- Summer Camp 
- การนําเสนอดวยส่ือ PowerPoint 

ความเห็นในที่ประชุม 
ประธานใหความเห็นในที่ประชุม ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีบริษัทตางๆ มานําเสนอเทคโนโลยีใหม ขอใหมีการประชาสัมพันธใหกับหนวยงาน

ตางๆ ดวย 
2) ใหมีการจัดทําขั้นตอนการขอใชบริการหองอินเตอรเน็ตประชาสัมพันธไวที่หนาเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้คุณประวิทย วิมานทอง ใหความเห็นวา ควรใหมีการบรรยายการใหบริการ
และสิทธิของนักศึกษา ในวันปฐมนิเทศ ซ่ึงประธานขอใหทางฝายระบบเครือขายและบริการ
อินเตอรเน็ตประสานงานและเตรียมงานขอแทรกวาระการปฐมนิเทศนักศึกษา 

3) ใหมีการทําหนังสือไปถึงอาจารยผูสอนในรายวิชาที่สอน ณ อาคารเรียนรวม 70 ป เพื่อแจง
เกี่ยวกับการขออนุญาตบันทึกการเรียนการสอน  

4.3 ฝายวิจัยและพัฒนา 
ฝายวิจัยและพัฒนา รายงานในที่ประชุม ดังนี้ 
1) ไดดําเนินการจัดทําเว็บไซตระบบฐานขอมูลและสารสนเทศกลาง และระบบประเมินความพึง

พอใจ ตามตัวช้ีวัดที่ 17, 18  ของ ก.พ.ร. แลว  โดยเผยแพรที่หนาเว็บไซตของมหาวิทยาลยัแมโจ 
http://u-doc.mju.ac.th 
1.1) ไดมีการจัดทําขอมูลตามตัวช้ีวัดที่ 17   ดังนี้ 

http://u-doc.mju.ac.th/
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- มีการจัดทําแผนผังการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเสร็จแลว และไดแจง
เวียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ ผานทาง E-DOC แลว 

- มีการพัฒนาเว็บไซตกลางที่เผยแพรระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ โดยคุณนพมาศ 
สุขใจ 

- มีการพัฒนาเว็บไซตประเมินความพึงพอใจ โดยคุณณัฐกฤตา โกมลนาค 
1.2) ตัวช้ีวัดที่ 18 กําหนดใหมีการสงฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร ภายในวนัที ่30 

กรกฎาคม นี้ 
2) ระบบบุคลากร ขณะนี้นักศึกษาผูรับผิดชอบ ไดดําเนินการเสร็จเปนบางสวนแลว  
3) งาน GIS การใหบริการหองปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร ไมมีอาจารยใชงาน ประสบปญหา

ในวันใชงานไมมีอุปกรณ Projector เพื่อใชสอน เนื่องจากมีผูยืม แตไมไดแจงผูดูแลหอง 
ความเห็นในที่ประชุม 
1) ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา งาน GIS ขอใหมีการจัดเก็บสถิติการใหบริการ 
2) คุณศรีกุล นันทะชมภู รับทราบปญหาเครื่อง Projector ไมเพียงพอตอการใชงาน 
4.4 ฝายบริหารงานทั่วไป 
ฝายบริหารงานทั่วไป รายงานในที่ประชุม ดังนี้ 
1) รายไดสงคลัง 219,851 บาท 
2) งบประมาณแผนดิน คงเหลือ 19,000 บาท 
3) ขอใหบุคลากรที่ไปอบรมสัมมนา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ลงบันทึกรายงานการเดินทาง ใน

ระบบฐานขอมูล FIS 
4) งานชางเทคนิค ไดมีการจัดทํารายละเอียดการแจงซอมอุปกรณใหม โดยกําหนดคาใชจาย

สําหรับเครื่องสวนตัว ทุกอาการ เครื่องละ 100 บาท ทั้งนี้ในชวงเดือนที่ผานมา มีการใหบริการ
ทั้งส้ิน 30 เครื่อง 

ความเห็นในที่ประชุม 
1) คุณศรีกุล นันทะชมภู ใหความเห็นในที่ประชุมวา ในการจัดเก็บคาใชจายในการใหบริการ 

ขอใหออกมีการทําใบเสร็จมหาวิทยาลัย กรณีไมจายขอใหมีการบันทึกขอความ ถึงประธาน
ศูนยฯ  ทั้งนี้ใหนําเงินสงคลัง ทุกครั้งที่เรียกเก็บ 

2) ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา ใหมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับศักยภาพ Infrastructure กับ
บริษัทลานนา ประมาณเดือนกรกฎาคม หรือปลายเดือนมิถุนายน เพื่อวางแผนการทํางานและ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยฯ ตอไป 

 
 

วาระท่ี 5 เร่ืองอื่น ๆ 
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 ไมมี 
 
ปดการประชุม เวลา 10.15 น. 

 
 
นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค 
ผูบันทึกการประชุม 
 
 
คุณศรีกุล นันทะชมภู 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


